



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

สำนักงานกระษายน้ำ (สำนักงานเลขานุการ โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๖๑๑ หรือโทร. ๒๒๒๔ โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๖๑๒)

ที่ กก ๑๐๐๑/๒๕๖๕

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศสำนักการกระษายน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักการกระษายน้ำขอส่งสำเนาประกาศสำนักการกระษายน้ำ ลงวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ราย นายพิพัฒน์ อ่อนละมุล ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ กรบ. ๓๓) กลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง ๒ กองระบบคลอง สำนักการกระษายน้ำ พร้อมแบบสรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๙) เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน (เอกสารหมายเลข ๑๑) และคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน มาเพื่อโปรดปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงค์ทักท้วงในเรื่องดังกล่าว ขอให้จัดทำคำทักท้วง เป็นหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักการกระษายน้ำ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

(นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักการกระษายน้ำ



ประกาศสำนักการระบายน้ำ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้สำนักการระบายน้ำพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตามที่ ก.ก.ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นายพิพัฒน์ อ่อนละมุล	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ กรบ. ๓๓)	วิศวกรโยธาชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ กรบ. ๓๓)	กลุ่มงานพัฒนาระบบ คลอง ๒ กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสมศักดิ์ ธีระกุล
ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นายพิพัฒน์ อ่อนละมูล
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
 ตำแหน่งเลขที่ กรบ. ๓๓
 กลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง ๒ กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)</p> <p>- อายุราชการ ๑๒ ปี ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p> <p>- ดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นระยะเวลา ๖ ปี ๒ เดือน</p> <p>- ดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นระยะเวลา ๖ ปี ๒ เดือน</p> <p>- เลขทะเบียน สย. ๑๐๘๐๒ วันออกใบอนุญาต ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันหมดอายุ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๘ คะแนน</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นายพิพัฒน์ อ่อนละมุล
 ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน วิศวกรโยธาชำนาญการ
 ตำแหน่งเลขที่ กรบ. ๓๓
 กลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง ๒ กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การคำนวณ ออกแบบ งานปรับปรุงเขื่อนเรียงหินเดิมเป็นแบบเรียงหินพร้อมควดท่อนคลอง
 คลองเปรมประชากรจากบริเวณถนนราชวิถีถึงบริเวณถนนศรีอยุธยา

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ขณะดำรงตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง ๒ กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

๑. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองเปรมประชากรในช่วงบริเวณของโครงการ

๒. เขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถรองรับระดับขุดลอกคลองได้

๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโครงการให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและ
 ออกกำลังกายได้

๔. สามารถนำโครงการดังกล่าวไปขอจัดสรรงบประมาณและประกวดราคาเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้
 ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การนำโปรแกรม Excel มาใช้คำนวณ ตรวจสอบ ออกแบบเขื่อน ค.ส.ล. เพื่อป้องกันน้ำท่วม
 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในสำนักการระบายน้ำ หรือสำนักงานเขต มีแนวทาง
 เบื้องต้นในการพิจารณาในการออกแบบเขื่อน ค.ส.ล. ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในแต่ละบริเวณที่จะ
 ดำเนินการโครงการก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร รวมถึงสามารถนำมาตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้าง
 เขื่อนของเอกชนได้ด้วย

๒. เป็นเครื่องมือในการคำนวณ ออกแบบเขื่อนริมคลองและคำนวณตรวจสอบแบบมาตรฐานเขื่อนของ
 สำนักการระบายน้ำเพื่อพิจารณาการเลือกใช้ในการก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในแต่ละบริเวณที่
 จะดำเนินการโครงการก่อสร้าง ช่วยลดเวลาในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 ได้ดีขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถเป็นเครื่องมือในการคำนวณ ออกแบบเขื่อน ค.ส.ล. เพื่อการระบายน้ำ ช่วยลดเวลาในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกกับข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในสำนักการระบายน้ำหรือสำนักงานเขต

แบบแสดงความประสงค์ในการขอประเมินบุคคล

ข้าพเจ้า นายพิพัฒน์ อ่อนละมุล

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กรบ.๓๓) สังกัด กลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง ๒ กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

ขอประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ตำแหน่งเลขที่ กรบ.๓๓) สังกัด กลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง ๒ กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

ได้รับทราบหลักเกณฑ์การประเมินบุคคล และแนวทางปฏิบัติแล้ว จึงขอแจ้งความประสงค์ในการขอประเมินบุคคลในข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว ดังนี้ (ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าข้อ ก หรือ ข้อ ข เพียงเดียว)

ก. ขอให้ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขที่ที่ขอประเมินจนแล้วเสร็จ

ข. ขอดอนเรื่องและส่งเรื่องคืนข้าพเจ้า เพื่อยุติการดำเนินการประเมินบุคคลในทุกขั้นตอน

หากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งฯ พิจารณาเห็นสมควรเลื่อนและแต่งตั้งข้าพเจ้าให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นในตำแหน่งเลขที่อื่นแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้ขอรับการประเมิน

(นายพิพัฒน์ อ่อนละมุล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง ๒

กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

๒๕๖๖